

# 'เจียงฮายเกมส์'พร้อมจัดกีฬาชาติปี61 'อ.เฉลิมชัย'คุมงานศิลปะเอง



การทวณคืนเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติอีกครั้งของทางเจ้าภาพ จ.เชียงราย

หลังจากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” เมื่อปี 2527 เมืองเหนือสุดแดนสยาม ก็เฝ้ารอการทวณคืนเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติอีกว่า 34 ปี ก่อนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมอบสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งในปี 2561

ล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือกับทางเชียงราย เปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” ครั้งที่ 36 นำโดย สกท วรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่มาพร้อมกับบุคคลที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดอย่าง ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เดินทางมาร่วมงานด้วย



การแสดงต้อนรับในงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ “เจียงฮายเกมส์”

โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 17 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันใน 4 ศูนย์การแข่งขัน คือ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย, สนามกีฬา

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย, สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสนามกีฬาสังกัดสถานศึกษาและภาคเอกชน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันของ "เจียงฮายเกมส์" ถือว่าโดดเด่นสมกับเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและภาคเอกชน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันของ "เจียงฮายเกมส์" ถือว่าโดดเด่นสมกับเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและภาคเอกชน

ส่วนตัวนำโชคในการแข่งขัน คือ แมงสีหูห้าตา เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งในตำนานวัดพระธาตุคอกยเขาควายแก้วชื่อเล่น "คำสุข"

ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำตกเกมส์" ใช้สัญลักษณ์ในการแข่งขันเช่นเดียวกับกีฬาแห่งชาติ โดยผสมผสานเอาสถาปัตยกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายเข้าเป็นหนึ่งเดียว และเพิ่มสัญลักษณ์รถเข็นวีลแชร์ ตัวนำโชคในการแข่งขัน คือ แมงมันหรือนางพญามด ชื่อเล่น "แมงมันคำ"

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้ง ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่สุดระดับประเทศ เชียงรายมีความพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในส่วนของการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด โลโก้และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะ ได้ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ มาควบคุมดูแลในเรื่องนี้ เชียงรายพร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกท่านทุกจังหวัด รวมถึงประชาชนที่จะเดินทางไปดูการแข่งขันกีฬา และอยากเชิญชวนทุกคนไปจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

## กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย



สกล วรรณพงษ์ (ขวา) ผู้ว่าการ กทท. และ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ร่วมแถลงข่าว



พิธีการลงนามการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป "เจียงฮายเกมส์"



บรรยากาศในงานแถลงข่าวเป็นไปอย่างคึกคัก